



สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

1. คอลัมน์: จับข่าวเอามาฆ่า มติชน ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2559 (กรอบข่าว)

นายคณิต ลิขิตวิทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤตหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่วม ณ โรงแรมอมรินทร์ จังหวัดแพร่ เมื่อเร็วๆ นี้

2. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สัมมนา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 22 ก.พ. 59

คณิต ลิขิตวิทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤตหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่วม ที่ โรงแรมอมรินทร์ แพร่เมื่อวันก่อน

3. ปากน้ำสนองนโยบายคสช. ตั้งศูนย์ผลิตสินค้าเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 22 ก.พ. 59

นายเสรี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาลทั่วประเทศจำนวน 882 ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ ให้มีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง กระจายอยู่ใน 6 อำเภอที่ตั้งของ ศพก. ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรม เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

4. จังหวัดสระบุรีส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยปรับวิธีการเกษตร โดยการเพาะต้นอ่อนพืช

หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรที่จากเดิมเคยทำนาปรัง ซึ่งเป็นการเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมาก และด้วยปัญหาจากภาวะภัยแล้งปี 59 จึงให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตร และหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรคือการรวมกลุ่มเพื่อผลิตต้นอ่อนพืช

5. กระบี่เร่งอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรเพื่อสู้ภัยแล้ง หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

กระบี่/ นายประคอง อูสาหมั่น รักษาการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในทุกอำเภอ ดำเนินการฝึกอบรมอำเภอละ 5 รุ่นๆ ละ 15 วัน เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 50 คนต่อรุ่น รวมเป้าหมายเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งจังหวัด 2,000 คน ซึ่งการฝึกอบรมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

6. คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย: เกษตรอ่างทองช่วยภัยแล้ง มติชน ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เผยว่า ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยทำการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง และมอบเมล็ดพืชผักเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในท้องที่ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทดแทนการทำนาปรัง และจะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย

7. ชุมชนปลาเค็มแกมมั่งสิเกา โฉมงามท.หมกเม็ดทำกล่องให้สมาชิก หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

นางศิริวรรณ ชูเสียงแจ้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มแกมมั่ง อ.สิเกา จ.ตรัง กล่าวว่า ที่ผ่านมาสํานักงานเกษตรจังหวัดตรังดำเนินโครงการจัดทำบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาเค็มแกมมั่ง เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มแกมมั่งงบประมาณ 50,000 บาท โดยสมาชิกภายในกลุ่มไม่รับรู้การกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นการเลือกปฏิบัติ มีการนำชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และเครื่องหมายฮาลาล ของสมาชิกติดพิมพ์บนกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มแกมมั่งสิเกาเป็นโลโก้ใหญ่ ถือเป็นการนำชื่อกลุ่มไปแอบอ้างให้สมาชิกดังกล่าว ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจฯ อยู่ที่บ้านของสมาชิกดังกล่าว ส่งผลเสียต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม จำเป็นต้องออกมาขอความเป็นธรรม และจะร้องเรียนไป สดง.และ ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบด้วย

8. สุราษฎร์ธานีเปิดรับสนับสนุนสินเชื่อ หนังสือพิมพ์เคลนิวิสต์ ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งการเปิดรับสมัครครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของการดำเนินโครงการ โดยในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมจำนวน 13,834 ราย ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



วันที่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าว คอลัมน์: จับข่าวเอามาอย่า

นายคณิต ลิขิตวิฑูชาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤตหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่วม ณ โรงแรมอมรินทร์ จังหวัดแพร่ เมื่อเร็วๆ นี้

--มติชน ฉบับวันที่ 21 ก.พ. 2559 (กรอบข่าว)--

เตลิติวส์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าว ปากน้ำสนองนโยบายคสช. ตั้งศูนย์ผลิตสินค้าเกษตร

นายเสรี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยเมื่อก่อนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ทั่วประเทศจำนวน ๘๘๒ ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ ให้มีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวอีกว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเกิดภาวะฝนแล้งในปีที่ผ่านมา รัฐบาลจึงมีนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งผ่านทางกลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยจะดำเนินงานในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว การอบรมจะดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยใช้ ศพก. เป็นสถานที่หลัก ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมี ศพก. ทั้งหมดจำนวน ๖ แห่ง กระจายอยู่ใน ๖ อำเภอ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คือ เป็นตัวแทนเกษตรกรครัวเรือนละ ๑ คน มีอายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี ที่มีที่อยู่อาศัยหรือทำการเกษตรอยู่ในอำเภอที่ตั้งของ ศพก. ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรม เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (๑๕ วัน).

บ้านเพ็ญ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หัวข้อข่าวกระบี่เร่งอบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกรเพื่อสู้ภัยแล้ง

กระบี่/ นายประคอง อุตสาหกรรม รักษาการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในทุกอำเภอ ดำเนินการฝึกอบรมอำเภอละ ๕ รุ่นๆ ละ ๑๕ วัน เกษตรกรเป้าหมายจำนวน ๕๐ คนต่อรุ่น รวมเป้าหมายเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งจังหวัด ๒,๐๐๐ คน ซึ่งการฝึกอบรมจะไปสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ขณะนี้ทุกอำเภอในจังหวัดกระบี่กำลังดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นที่ ๑ ซึ่งในการฝึกอบรมจะมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่กำหนด และมีการฝึกปฏิบัติในกลุ่มวิชาเลือกที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร การทำอาชีพเสริม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้

ด้านนายวารินทร์ ใจเกลี้ยง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลโคกยาง เป็นศูนย์หลักของอำเภอเหนือคลอง ได้เปิดการฝึกอบรมตามโครงการนี้ วันที่ ๙ ก.พ.๕๙ เป็นการฝึกอบรมวันที่สอง ในรุ่นแรกของอำเภอเหนือคลอง มีเกษตรกรจากตำบลโคกยางและตำบลใกล้เคียงมาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ซึ่งจากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวในการทำ การเกษตร การประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เกษตรกรจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างแน่นอน--จบ-



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าวจังหวัดสระบุรีส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยปรับวิธีการเกษตร
โดยการเพาะต้นอ่อนพืช

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตรที่จากเดิมเคยทำนาปรัง ซึ่งเป็นการเพาะปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมาก และด้วยปัญหาจากภาวะภัยแล้งปี 59 จึงให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชใช้น้ำน้อย อาทิ เช่น การปลูกพืชผัก พักทอง พืชตระกูลถั่ว รวมถึงการเพาะต้นอ่อนพืชเพื่อบริโภค โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเกษตร และหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้ส่งเสริมให้เกษตรกรคือการรวมกลุ่มเพื่อผลิตต้นอ่อนพืช โดยระดมทุนและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษตำบลธารเกษม ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายต้นอ่อนพืชที่เน้นการควบคุมการผลิตให้ปลอดภัยและมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อันตราย มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556)

สำหรับในกระบวนการผลิตต้นอ่อนพืชของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษตำบลธารเกษมนั้น นายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี อธิบายว่า จะดำเนินการผลิตอย่างมีระบบตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด มีกระบวนการการเก็บรักษาและขนส่งต้นอ่อนพืช ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด และผึ่งในร่มให้สะเด็ดน้ำ วางพักผลผลิตบนที่วางที่สะอาด และคัดแยกผลผลิตก่อนบรรจุผลผลิตในบรรจุภัณฑ์ และชั่งน้ำหนัก จากนั้นนำผลผลิตที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์แล้วนำไปแช่ตู้แช่เพื่อรักษาความสดของต้นอ่อนพืชก่อนส่งขาย

ทั้งนี้ ในการผลิตต้นอ่อนนั้น เป็นการทำเกษตรที่ไม่ยุ่งยาก เกษตรกรสามารถเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีจำหน่ายในร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทั่วไป จากนั้นนำมาทำความสะอาดอีกครั้งก่อนนำไปเพาะในวัสดุเพาะที่ปราศจากการปนเปื้อนวัตถุที่เป็นอันตราย โดยการโรยเมล็ดพันธุ์ให้เมล็ดเรียงกันจนมองไม่เห็นวัสดุเพาะ จากนั้น โรยด้วยวัสดุเพาะอีกครั้งให้หนาพอประมาณ รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปวางบนชั้นวางภาชนะแล้วใช้ผ้าสะอาดคลุมภาชนะเพาะต้นอ่อนพืช หลังจากเพาะไปได้ 2 วัน ให้เปิดผ้าคลุมออกแล้วรดน้ำเช้า-เย็น ซึ่งเป็นการให้น้ำแบบน้ำฝอย จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก เหมาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีภัยแล้งอย่างนี้ เมื่อต้นอ่อนพืชอายุประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายได้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพเป็นอย่างมาก

"การเพาะต้นอ่อนพืช เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่สนใจจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร จากทำนาปรังมาเป็นการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพราะการเพาะต้นอ่อนพืชมีช่วงอายุในการเพาะปลูกสั้นเพียง 7-10 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี"เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวทิ้งท้าย

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
สยามรัฐ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าวภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สัมมนา

คณิต ลิขิตวิทย์วาทย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาช่วงวิกฤติหมอกควัน โดยมีเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรจาก 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมเข้าร่วม ที่โรงแรมอมรินทร์ แพร่เมื่อวันก่อน--จบ--

เดลินิวส์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าว สุราษฎร์ธานีเปิดรับสนับสนุนสินเชื่อ

นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว รัดกุม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งป้องกันการทุจริต เพื่อประโยชน์ของชาวสวนยาง

ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อรายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการเปิดรับสมัครครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ของการดำเนินโครงการ โดยในครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๓,๘๓๔ ราย พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้เสริมทดแทนราคาขายพาราที่ตกต่ำ

สำหรับในครั้งนี มีวงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๑ แสนบาท ดอกเบี้ยผู้กู้ชำระร้อยละ ๒ ต่อปี รัฐบาลสนับสนุนร้อยละ ๓ ต่อปี คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกครัวเรือน ๑ ครัวต่อ ๑ สิทธิ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จนถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้

--จบ--

--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๙ (กรอบบ่าย)--



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าว คอลัมน์: จับกระแสทั่วไทย: เกษตรอ่างทองช่วยภัยแล้ง

อ่างทอง - นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เผยว่า ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยทำการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง แก่เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง และมอบเมล็ดพืชผัก เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในท้องที่ ต.องค์กรชัย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทดแทนการทำนาปรัง และจะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย

--จบ--



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อข่าว ชุมชนปลาเค็มแกมุ้ง'สีกา'โวจหนท.หมกเม็ดทำกล่องให้สมาชิก

นางศิริวรรณ ชูเสียงแจ้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มแกมุ้ง อ.สีกา จ.ตรัง กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังดำเนิน โครงการจัดทำบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาเค็มแกมุ้ง เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มแกมุ้ง งบประมาณ 50,000 บาท โดยจัดทำกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 1,000 กล่องนำไปส่งมอบให้สมาชิกรายหนึ่ง โดยสมาชิกภายในกลุ่มไม่รับรู้การกระทำของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นการเลือกปฏิบัติ มีการนำชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และเครื่องหมายฮาลาล ของสมาชิกติดพิมพ์บนกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มแกมุ้งสีกาเป็น โลโก้ใหญ่ ถือเป็นการนำชื่อกลุ่มไปแอบอ้างให้สมาชิกดังกล่าว ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดว่าที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจฯ อยู่ที่บ้านของสมาชิกดังกล่าว ส่งผลเสียต่อกลุ่มทั้งทางตรงและทางอ้อม

"โครงการไม่ได้เกิดจากความต้อง การของกลุ่ม อีกทั้งสมาชิกอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เกษตร จึงทำหนังสือร้องเรียนสำนักงานเกษตรจังหวัดผ่านศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อาจส่งไปในทางทุจริต เบื้องต้น สำนักงานเกษตรจังหวัดเก็บกล่องบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวคืนไปแล้ว แต่มี การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลไปแล้ว อีกทั้งงบประมาณ 50,000 บาท ที่จัด ทำจะสูญเปล่า ในฐานะประธานกลุ่ม จำเป็นต้องออกมาขอความเป็นธรรม และจะร้องเรียนไป สตง.และ ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบด้วย"

--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)--